



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 11 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14884

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 26.30 Ad Value: 28,930

PRValue (x3): 86,790

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ภูเก็ตตรวจโรงเรียนอุบลฯ เจอซ้ำ'นร.ผี'โผล่อีก60คน

ภูเก็ตตรวจโรงเรียนอุบลฯ เจอซ้ำ'นร.ผี'โผล่อีก60คน

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ต.ท.สามารถไชยณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 3 เปิดเผยว่า ได้นำเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 3 ภูเก็ต เข้าตรวจสอบโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา (สพม.) เขต 29 เพื่อตรวจสอบนักเรียนผี จากการตรวจสอบข้อมูลและตรวจนับจำนวนนักเรียนมีเพียง 460 คน และพบนักเรียนไม่มีตัวตนในฐานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) เกือบ 60 คน ซึ่งมีจำนวนแตกต่างจากข้อมูล รายงานยืนยันในระบบ DMC เมื่อปี 2559 และ 2560 อย่างเห็นได้ชัด มีการนำรายชื่อนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งมากรอกใบสมัครเข้าเรียนแล้วนำเลข 13 หลักมายืนยันข้อมูลระบบ DMC เพื่ออำพรางขนาดโรงเรียน โดยที่ตัวนักเรียนยังนั่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดิม ซึ่งมีข้อสังเกตนักเรียนเหล่านี้มีบ้านพักอาศัยห่างจากโรงเรียนโดมประดิษฐ์ถึง 60-80 กิโลเมตร ทำให้สังคมสงสัยว่านักเรียนเหล่านี้มีความจำเป็นขนาดไหนที่ต้องเดินทางไกลมาเรียนโรงเรียนประจำตำบลติดชายแดนเพื่อนบ้าน จึงเชื่อว่ามีเจตนาทุจริตรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่ออำพรางขนาดโรงเรียนจากขนาดเล็กเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จนกระทั่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับ

การพิจารณาจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) อุบลราชธานี ให้ไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนอนุบาลวิทยาคารที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีปริมาณงาน จำนวนครูนักเรียน และงบประมาณที่มากกว่า

พ.ต.ท.สามารถกล่าวต่อว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คนปัจจุบันเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งไม่สามารถรับมอบหมายงานได้ เพราะมีปัญหา 1.ข้อมูลนักเรียน/การเงิน/พัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นจริง 2.จำนวนนักเรียนลดลงทันทีจากขนาดกลางเป็นขนาดเล็ก 3.ทะเบียนนักเรียนที่จะยืนยันตัวตนนักเรียนที่แท้จริงไม่มี 4.ข้อมูลการย้าย-เข้าออกของนักเรียนช่วงปี 2559-2560 ไม่มีให้ตรวจสอบยืนยัน และ 5.เงินงบประมาณถูกเบิกจ่ายโดยไม่มีเอกสารการจัดซื้อจ้าง เป็นจำนวน 1 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจะรวบรวมเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ไปยื่นให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ป.ป.ท.ภาค 3 รวมทั้งยื่นให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินการตรวจสอบ เพราะไม่เชื่อในการแก้ไขปัญหาของ สพฐ.